



# ข่าวกระทรวงการคลัง

มาบประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 73/2542

วันที่ 1 มิถุนายน 2542

เรื่อง พิธีลงนามสัญญาการเพิ่มทุนของบริษัทเงินทุนทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

นายสฤติย์ ลิมพงค์พันธ์ุ โฆษกกระทรวงการคลัง แถลงว่า วันนี้นายศุภชัย พิศิษฐวานิช ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในสัญญาการเพิ่มทุนของ บริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

การเพิ่มทุนของบริษัทเงินทุน ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินตามมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 ในการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินและฟื้นฟูความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ ได้สมัครใจที่ระดมเงินทุนภายใต้โครงการช่วยเหลือ เงินกองทุนชั้นที่ 1 โดยบริษัทฯ ได้สมัครใจที่จะระดมเงินทุนภายใต้โครงการช่วยเหลือเงินกองทุนชั้นที่ 1 เพื่อสามารถคัดเลือกผู้ร่วมทุนได้สะดวกขึ้น ในการที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ เอง และสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐ โดยกระทรวงการคลังสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือในการร่วมขึ้นหุ้นบริมสิทธิ์อีกหนึ่งของการเพิ่มทุนครั้งนี้ ร่วมกับนักลงทุนสมทบทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการระดมเงิน ทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบการเพิ่มเงินลงทุนชั้นที่ 1 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2542 หลังจากผ่านการพิจารณา แผนปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท จากคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการปฏิรูปสถาบันการเงิน (FRAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเพิ่มทุนนี้เป็นการ เสนอขายหุ้นบริมสิทธิ์ จำนวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ (Par Value) 10 บาท คิดเป็นจำนวน 6,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความช่วยเหลือซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ครึ่งหนึ่งของการเสนอขายครั้งนี้ จำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่า 3,000 ล้านบาท โดยการชำระมูลค่าหุ้นบริมสิทธิ์ บริษัทฯ ไปซื้อเป็น พันธบัตรรัฐบาลในมูลค่าที่เท่ากันทันที นอกจากนี้ เพื่อให้การสนับสนุนของกระทรวงการคลังเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ต่อบริษัทฯ และเกิดประโยชน์มากที่สุด ต่อการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน กระทรวงการคลังได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดเปลี่ยนมือได้ (Warrant) มีอายุการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ที่ กระทรวงการคลังถือครอง 3 ปี (ครบกำหนด 31 พฤษภาคม 2545) เพื่อให้สิทธิแก่นักลงทุนสมทบซื้อหุ้นบริมสิทธิ์พร้อมกับกระทรวงการคลังในสัดส่วน 1 ต่อ 1 เพื่อจูงใจให้นักลงทุนสมทบซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังถือครอง อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจว่าภาครัฐ จะไม่มีเจตนาขายหุ้นที่จะถือใน ระยะยาว โดยการเข้าไปซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ครั้งนี้ เป็นเพียงการให้ความช่วยเหลือตามมาตรการ 14 สิงหาคม 2541 เพื่อให้บริษัทฯ มีศักยภาพและความมั่นคง ในการดำเนินการต่อไป

ในวันนี้ กระทรวงการคลังโดยนายศุภชัย พิศิษฐวานิช ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ออกหนังสือรับรองว่า ด้วยการให้สิทธิเพื่อยืนยันกับนักลงทุนที่ซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ และออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และเพื่อให้การจัดการใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นไปอย่างน่าเชื่อถือกับนักลงทุน ปลัดกระทรวงการคลังจึงได้ลงนาม ในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน (Registrar) ผู้ทำหน้าที่รักษาสิทธิและประโยชน์ของใบสำคัญแสดงสิทธิ และเป็นผู้ดูแลรักษาใบสำคัญแสดงสิทธิ (Custodian) อีกทั้งเป็นตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิแทนกระทรวงการคลัง (Warrant Agent) ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลังจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนให้ใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบ สำคัญแสดงสิทธิ สำหรับหุ้นบริมสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังถือครอง ซึ่งเป็นหุ้นแบบ "ไร้ใบหุ้น" (Scripless) จะเก็บรักษาทะเบียนโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อรอส่งมอบ หุ้นบริมสิทธิ์ในส่วนที่กระทรวงการคลังถือครอง เมื่อมีผู้ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบริมสิทธิ์ดังกล่าว ในราคา 11.20 บาท ต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้น บริมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่เพิ่มทุนในครั้งนี้ มีข้อกำหนดในการรับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1 บาท และยังมีสิทธิในการรับเงินปันผลร่วมกับผู้ถือหุ้นสามัญด้วย

อนึ่ง หุ้นบริมสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถซื้อ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ

ทั่วไป ดังเช่นหุ้นบริษัทของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกภายใต้โครงการช่วยเพิ่มเงินลงทุนชั้นที่ 1 เช่นกัน (29 เมษายน 2542)

การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ในแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงิน ส่งผลให้ฐานะเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ปี 2543 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ อันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในความมั่นคงต่อบริษัทฯ และจะเป็นการเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ ดังนั้นการเพิ่มทุนครั้งนี้ จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก จากการสังเกตเห็นถึงความพร้อมด้านการบริหารด้านการเงิน และศักยภาพในอนาคตของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ China Development Industrial Bank , Dai Ichi Kangro Bank , Olympus Capital Holding Asia และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

-----  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  
กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน

---

*Posted 1 Jun 1999*